



Tin tức

TỔNG GIÁM ĐỐC EVN GỬI THƯ CHÚC MỪNG TỚI CÁC Y, BÁC SĨ, CÁN BỘ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TOÀN TẬP ĐOÀN NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Trong thư, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhiệt liệt khen ngợi và cảm ơn các y, bác sĩ, cán bộ chăm sóc sức khỏe trong toàn tập đoàn.

Lãnh đạo EVN khẳng định, công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCNV trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan tràn trên diện rộng, diễn biến phức tạp, khó lường đã được thực hiện tốt, kịp thời, nhờ vậy sức khỏe của người lao động được đảm bảo, sản xuất kinh doanh của tập đoàn được an toàn, ổn định.

Xem chi tiết [tại đây](#).



ĐOÀN CÔNG TÁC EVN ĐỐC THỨC TIẾN ĐỘ 2 DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN TẠI NGHỆ AN PHỤC VỤ NHẬP KHẨU ĐIỆN TỪ LÀO

Ngày 22/2, ông Nguyễn Đức Cường - Thành viên HĐTV EVN và ông Phạm Hồng Phương - Phó Tổng giám đốc EVN kiểm tra thực địa và họp kiểm điểm tiến độ dự án TBA 220kV Tương Dương và đường dây 220kV Nậm Mô - Tương Dương.

Đây là hai công trình cần đóng điện trong nửa đầu năm 2022, truyền tải điện từ Lào về Việt Nam. Lãnh đạo Tập đoàn yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc để EVN hỗ trợ tháo gỡ, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.



NHẬT BẢN TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG NGHỆ THAN SẠCH VỚI EVN

Hội thảo trực tuyến diễn ra ngày 25/2, với một số nội dung chính như: công nghệ phát điện đốt than trong bối cảnh gia tăng năng lượng tái tạo, đốt trộn biomass, công nghệ và vận hành an toàn khi đốt trộn than Bitum/A Bitum, phí bảo vệ môi trường đối với các NMNĐ than tại Nhật Bản,...



Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản, Tổ chức phát triển kỹ thuật công nghiệp và năng lượng mới của Nhật Bản, Trung tâm Năng lượng than Nhật Bản với Bộ Công Thương (Việt Nam) và EVN.

ĐỐI THOẠI VỚI CÁC CHỦ ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

Đây là hội nghị được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức ngày 25/2, tại Khánh Hoà, để tăng cường phối hợp giữa các nhà máy năng lượng tái tạo và đơn vị quản lý lưới điện truyền tải trong bối cảnh nguồn điện này đã tăng nhanh thời gian qua.

Năm 2021, tình trạng quá tải trên lưới đã được hạn chế, nhưng vẫn còn một số đường dây, trạm biến áp đầy tải như tại tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định.

PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2022

Lễ phát động được Công đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Công ty Nhiệt điện Thái Bình tổ chức ngày 22/2, tại Thái Bình.

Ngay sau đó, Ban tổ chức đã trồng gần 200 cây xanh trong khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình và Cư xá CBCNV Công ty Nhiệt điện Thái Bình để hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025.



HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN CÓ THỂ TĂNG CAO DO SỬ DỤNG THIẾT BỊ SỬI ẤM

Đó là khuyến cáo đã được EVN gửi đến khách hàng, trong tình hình thời tiết tại miền Bắc và miền Trung diễn ra nhiều đợt rét đậm từ cuối tháng 1/2022 trở lại đây.

EVN cũng chỉ đạo các đơn vị Điện lực tăng cường kiểm tra và hỗ trợ khách hàng xác định nguyên nhân nếu có sản lượng điện tăng đột biến so với tháng liền kề.

Thông tin quản lý

ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa tổ chức triển khai thi công các dự án đường dây 220kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; Trạm biến áp 220kV Nghĩa Lộ và đường dây 220kV đấu nối Nghĩa Lộ - TBA 500kV Việt Trì. Đây là những **dự án truyền tải cấp bách ở khu vực Tây Bắc**, dự kiến hoàn thành đóng điện vào tháng 6/2023.
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung) vừa **hoàn thành công trình cấp điện bổ sung** cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, góp phần đảm bảo công tác cấp nước an toàn và liên tục cho thành phố Đà Nẵng.
- Năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh sẽ khởi công xây dựng và đóng điện **30 công trình** lưới điện 110/220kV, với tổng dung lượng hơn 2.000 MVA và hơn 241km đường dây.

SẢN XUẤT - KINH DOANH

• Tính đến hết năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4, tỷ lệ khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến đạt **trên 99%**.

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO





• Tổng công suất nguồn năng lượng tái tạo đầu nối vào lưới điện truyền tải tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên là **4.664MW** - tính đến hết năm 2021. Theo thỏa thuận đầu nối, có tổng cộng 23 nhà máy điện gió, 34 nhà máy điện mặt trời.

Tin tham khảo

Infographic: **Danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà**

Các nhóm thuốc trong danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19 tại nhà gồm có thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc kháng vi rút, thuốc chống viêm corticosteroid đường uống...

1 CÁC NHÓM THUỐC TRONG DANH MỤC


	Thuốc hạ sốt, giảm đau Paracetamol: <ul style="list-style-type: none">cho trẻ em: gói bột hoặc cốc pha hỗn dịch uống hàm lượng 80 mg, 100 mg, 150 mg hoặc 250 mg;cho người lớn: viên nén 250 mg hoặc 500 mg.
	Thuốc kháng vi rút: Lựa chọn một trong các thuốc sau: Favipiravir 200 mg, 400 mg (viên). Molnupiravir 200 mg, 400 mg (viên).
	Thuốc chống viêm corticosteroid đường uống: Thuốc không phát sẵn cho người mắc COVID-19, thuốc phải được bác sỹ kê đơn theo quy định tại Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và chỉ kê đơn điều trị trong 1 ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19. Lựa chọn một trong các thuốc sau: Dexamethason 0,5 mg (viên nén) Methylprednisolon 16 mg (viên nén).
	Thuốc chống đông máu đường uống: Thuốc không phát sẵn cho người mắc COVID-19, thuốc phải được bác sỹ kê đơn theo quy định tại Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành và chỉ kê đơn điều trị trong 1 ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-1. Lựa chọn một trong các thuốc sau: Rivaroxaban 10 mg (viên). Apixaban 2,5 mg (viên).

2 LƯU Ý

- Thuốc kháng vi rút** dùng sớm ngay sau khi có chẩn đoán xác định mắc COVID-19, tốt nhất trong 05 ngày đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Ưu tiên sử dụng cho những trường hợp có triệu chứng hoặc có nguy cơ cao bệnh tiến triển nặng như người trên 65 tuổi, chưa tiêm đủ liều vắc xin, có bệnh nền không ổn định...
- Chỉ định điều trị kết hợp đồng thời thuốc chống viêm corticosteroid và thuốc chống đông máu** khi người bệnh COVID-19 có bất kỳ một trong các dấu hiệu sớm của suy hô hấp và chỉ kê đơn điều trị trong 1 ngày trong thời gian chờ chuyển đến cơ sở điều trị người bệnh COVID-19.
- Các dấu hiệu suy hô hấp:**
 - Khó thở, thở hụt hơi, hoặc khó thở tăng lên khi vận động (đứng lên, đi lại trong nhà) hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khô khè, thờ rít thì hít vào, và/hoặc
 - Nhịp thở (ở trẻ em đếm đủ nhịp thở trong 1 phút khi trẻ nằm yên không khóc):
 - ≥ 20 lần/phút ở người lớn;
 - ≥ 30 lần/phút ở trẻ em từ 5 - dưới 12 tuổi;
 - ≥ 40 lần/phút ở trẻ em từ 1 đến dưới 5 tuổi;và/hoặc
 - SpO₂ ≤ 96% (khi phát hiện bất thường đo lại lần 2 sau 30 giây đến 1 phút, khi đo yêu cầu giữ yên vị trí đo).

Luôn nhớ **Thực hiện 5K**

Đường dây nóng Bộ Y tế: **19009095**



Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.66946731
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:
Đinh Thị Bảo Ngọc
Thành viên Ban biên tập:
Nguyễn Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC